

Para sa lahat ng mga mamamayang Koreano na apektado ng Corona 19

Pagbibigay ng suportang pinansyal pang emerhensyang sakuna

Lahat ng mamamayang koreano anuman ang kita o ari-arian

Pamantayan ng pamilya batay sa residenteng rehistrado at Pamantayan

sa Halaga ng seguridad sa kalusugan

400,000 1-katao, 600,000 2-katao, 800,000 3-katao, 1 milyon 4-katao o

higit pa

Paraan ng pagsasama-samang pagsisiyasat sa mga tatanggap

Panahon ng pagsisiyasat: Mayo 4, 2020 (Mon) 09: 00 ~

Paano ang pagsisiyasat: Pag-access sa <http://긴급재난지원금.kr> → Mag-log in gamit ang opisyal na sertipiko (para lamang sa pinuno ng pamilya) → pagsisiyasat

Paano mag-apply para sa tulong na salapi

01. Pag-aaply ng pinuno tatanggap na pamilya (identity card, opisyal na sertipiko)

02. Ang 'day system' ay ipinatupad upang maiwasan ang kasikipan kapag nag-aaplay sa online o offline.

Mon 1,6 Tue 2,7 Wed 3,8 Thu 4,9 Fri 5,0 Sat at Sun lahat

Ang mga araw ng aplikasyon ay limitado sa pagtatapos ng taon ng kapanganakan, at ang mga pagbisita sa Sabado at Linggo ay hindi tinanggap

※ Online application para sa mga kumpanya ng card ay hindi kasama mula Mayo 16

Kung nais mong maikarga sa credit card o check card?

Panahon ng aplikasyon → Online 5.11. (Mon) ~, Offline 5.18. (Mon) ~

Online

Mag-apply sa website ng kumpanya ng card!

①Login ②Aplikasyon ③bayad (pagkarga)

Offline

Mag-apply sa counter ng konektadong bangko ng card!

Pagbisita sa Bangko ② Aplikasyon③ Bayad (pagkarga)

Kung nais mong makakuha ng isang gift certificate o prepaid card?

Panahon ng aplikasyon → 5.18 (Lunes)

Online

Mag-apply sa isang hiwalay na website para sa bawat lokal na pamahalaan!

① Homepage ng lokal na pamahalaan ② aplikasyon ③ Pagbisita sa isang itinalagang lugar ④ Bayad

Offline

Mag-apply sa Eup,myeon,dong Community Service Center

pagbisita sa Eup, myeon, dong ②aplikasyon ③Bayad

※ Ang mga partikular na iskedyul ng aplikasyon ay maaaring magkakaiba depende sa mga kondisyon ng lokal na pamahalaan.

Paano kung hindi siya komportable? Gamitin ang kahilingan na pumunta!

Panahon ng aplikasyon → Mayo 18 (Lunes)

Ang mga residente na may kapansanan, tulad ng matatanda at hindi komprotable ang katawan ay bibisitahin ng lokal na pamahalaan upang matulungan silang tumanggap ng aplikasyon

① Konsultasyon sa telepono, kumpirmasyon ② pagsisiyasat ③ pagbisita, pagtangga ng aplikasyon ④ pagbabayad (gift certificate / prepaid card)

Iba pang impormasyon

Paano mag-apela

Panahon ng aplikasyon 5.4. (Mon) ~

Paano mag-apply

① pag-bisita sa Community Service Center ② pag sumite ng mga dokumento ③ Abiso ng opinyon pagkatapos suriin ④ Mag-apply para sa tulong salapi



Gabay sa paggamit ng tulong salapi

Ginamit hanggang 2020.8.31.

- Ang ilang mga paghihigpit sa paggamit ng lugar, industriya, at paggamit sa online
- Hindi mai-refund ang balanse

Ministri ng Public Administration at Security

Ministri ng kasarian at Pamilya

isinalin ng Danuri helpline 1577-1366

